

Thưa quý anh em Cựu Tu Sĩ và Đệ Tử DCCT Việt Nam.

Từ hơn 80 năm qua Đệ Tử Viện DCCT tại Việt Nam đã tọa lạc trên khắp ba miền đất nước: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Vũng Tàu, Thủ Đức và nay là Mai Thôn. Những nhà Đệ Tử của bảy thập niên đầu đã có những con số tương đối khang trang rộng rãi. Khoảng 10 năm về sau này khi được phép thu nhận các sinh viên vào tìm hiểu Ôn Gọi với tư cách Thành Sinh Dự Tập (Postulants), các em được ở chung với nhà Sài Gòn bên cạnh của dãy nhà Hữu Đường và Học Viện tại 38 Kỳ Đồng. Nhưng mấy năm qua vì sĩ số các Thầy Sinh Viên Học Viện tăng nhanh trên dưới 100 nên không đủ chỗ cho các Thầy, nên Bề Trên quyết định di chuyển Nhà Đệ Tử Dự Tập sang Mai Thôn, đồng thời đưa Nhà Tập tu Mai Thôn sang Cần Giờ. Thế là hơn 60 em Đệ Tử Dự Tập phải thu gọn trong một khu nhà của Tập Viện cũ, với sử dụng chừa tối đa 20 người. Do đó những dãy "nhà tôn" được cấp tốc dựng tạm lên làm Nhà Cơm và Phòng Ngủ cho 40 em sinh viên Đệ Tử Dự Tập.

Dãy nhà hình chữ U của các em được ghi nhận như một khu nhà tạm trú, thô sơ như một Trại Tị Nạn với mái và vách bằng tôn. Các em đã sống nổi được trên hai năm rồi... Nay Ban Giám Đốc chúng tôi xin phép Bề Trên để xây dựng một Nhà Đệ Tử Dự Tập tương đối khang trang hơn với Một Tầng Trệt và 3 Tầng lầu, đủ đáp ứng cho các sinh hoạt của một nhà Đào Tạo (có Nhà Nguyên, Hội Trường, Thư Viện, Nhà Cơm, Phòng Ngủ...vv...)

Ước tính của bản vẽ phác thảo lên tới 300.000 Euros hoặc 400.000 USD.

Không dám ước một hoàn thành ngay trong buổi đầu, chúng tôi chỉ mong thực hiện từng phần, buổi một thực hiện phần Nền Móng và Tầng Trệt. Ngân khoản cho buổi đầu này ước tính trên dưới 100 ngàn Euros, tức khoảng 150,000 USD. Mà cho tôi nay, vừa tiết kiệm, vừa bỏ ống nuôi heo, vừa đi xin... cũng mới được 1/10 !!!

Cứ tin thác vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa và Lòng Quảng Đại của các Ân Nhân Cựu Tu Sĩ Đệ Tử DCCT VN trong nước cũng như Hải Ngoại (với số ước lượng là gần 1.000 anh em Cựu Tu Sĩ Đệ Tử DCCT từ trên 50 năm qua)... Số thành đạt và thành công trong cuộc đời là trên 50%... Vậy nếu mỗi anh em đã từng "Ăn Cơm Nhà Đức Chúa Lạy" chỉ cần cho một vài trăm đô la là xong. Mong thay, Mong lắm thay!

*Thẻ thực quyền góp:*

*Đề nghị anh em bầu một Người Phụ Trách tại Địa Phường hoặc theo lô'p... và khi có một số tiền khá khá, xin gửi về Ban Giám Đốc chúng tôi. Chúng tôi sẽ viết thư cảm ơn và ghi danh quý ân nhân đó trên một tấm bia khi xây cất khánh thành. Các ân nhân bà con thân hữu của quý anh Cựu Tu Sĩ và Đệ Tử lại càng được ân cần đón nhận.*

*Ít hàng tâm sử., mong có dịp viết chi tiết hơn.*

*Xin Chúa Cứ'u Thế và Mẹ Hằng Cứ'u Giúp chúc lành và trả ơn bội hậu cho quý vị tất cả. In JMJA.*

*Mai Thôn, ngày 29 tháng 9 năm 2007*

*Yuse Tiến Lộc CSSR*

*Giám Đốc Đệ Tử Dự Tập DCCT*